

Số: /TB-UBND

Quang Bình, ngày tháng 11 năm 2021

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Chủ tịch UBND huyện - Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng dịch Covid-19 của huyện tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện**

Sáng ngày 11/11/2021 tại Phòng họp tầng 1 - nhà làm việc HĐND - UBND huyện, đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Chủ tịch UBND huyện - Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng dịch Covid-19 của huyện chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có đồng chí Chưởng Thị Liên, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Vương Đức Thọ, Trưởng Công an huyện; đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch; Chủ tịch UBND thị trấn Yên Bình. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng dịch Covid-19 của huyện kết luận như sau:

Hiện nay trên địa bàn huyện, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là xuất hiện ca bệnh F0 tại Bệnh viện đa khoa huyện, mặc dù thị trấn Yên Bình, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện đã có nhiều giải pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly nhưng nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao. Để đảm bảo khoanh vùng và dập dịch kịp thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng dịch Covid-19 của huyện giao:

**1. Chủ tịch UBND thị trấn Yên Bình phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh F0, địa chỉ tại Tổ 5, thị trấn Yên Bình, thời gian trước 16h ngày 11/11/2021.**

Ban hành quyết định cách ly các trường hợp F1, F2 theo quy định; phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức test nhanh các trường hợp liên quan. Trên cơ sở danh sách F1 tiến hành kiểm tra điều kiện để cách ly tại nhà. Nếu F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà thì phải có cam kết; đối với F1 không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì tổ chức cách ly tập trung.

Thông báo lịch trình di chuyển và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F0, gửi các xã điều tra truy vết các trường hợp liên quan, tổ chức cách ly theo quy định.

Chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà của ca bệnh F0 và các trường hợp có liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Thông báo cho các cơ sở kinh doanh ăn uống tuân thủ biện pháp 5K của Bộ Y tế và khuyến khích bán hàng mang về.

2. Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các xã, thị trấn trong việc truy vết các trường hợp F1, F2, đặc biệt là tại trung tâm Thị trấn Yên Bình, Bằng Lang, Yên Thành.

Tiếp tục duy trì 02 Tổ kiểm tra để nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch, theo quy định.

3. Giao Bệnh viện đa khoa huyện xây dựng phương án khám chữa bệnh; quản lý các trường hợp F1 là cán bộ, công chức, viên chức, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; phong tỏa các khu vực có liên quan đến ca bệnh F0; đồng thời tăng cường cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ phòng khám đa khoa khu vực Xuân Giang để khám chữa bệnh cho các bệnh nhân khu vực (Xuân Giang, Nà Khương, Bằng Lang, Yên Hà, Hương Sơn, Tiên Yên, Vĩ Thượng).

Rà soát, lập danh sách các trường hợp đến khám, điều trị, thăm thân, đưa đón bệnh nhân và người nhà từ ngày 01/11/2021 trở lại đây tại Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, gửi Trung tâm Y tế và UBND các xã, thị trấn và các địa phương có liên quan, thời gian **trước ngày 12/11/2021**.

Thực hiện test nhanh đối với các bệnh nhân đủ điều kiện ra viện, thông báo cho các xã có liên quan để nắm và theo dõi.

4. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các xã, thị trấn và Bệnh viện đa khoa huyện điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca bệnh F0 theo quy định.

Tham mưu trung tập cán bộ Trạm Y tế để kiện toàn, nâng cao năng lực của Tổ đáp ứng nhanh sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19; tổ chức test nhanh các hộ tiêu thương tại chợ Yên Bình.

Thông báo cho UBND các xã để chỉ đạo Trạm y tế và đội ngũ Y tế thôn bản thông báo đến nhân dân trên địa bàn về việc phân luồng tiếp nhận bệnh nhân trong thời gian Bệnh viện đa khoa huyện hạn chế tiếp nhận bệnh nhân, để thực hiện các biện pháp cách ly, khoanh vùng xử lý dịch bệnh.

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện tuyên truyền cho người dân, các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; thông báo người dân đã đến bệnh viện đa khoa huyện từ ngày 01/11/2021 chủ động khai báo y tế, theo dõi sức.

6. Giao cho UBND các xã, thị trấn trên cơ sở danh sách truy vết của UBND thị trấn Yên Bình và thông báo danh sách khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa

huyện tiến hành thông báo cho nhân dân đến khám; test nhanh đối với những người tiếp xúc với ca bệnh F0 tại Bệnh viện đa khoa huyện.

**7.** Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình hạn chế ra khỏi địa bàn. Đối với Thủ trưởng các cơ quan đơn vị khi ra khỏi địa bàn phải báo cáo và được sự cho phép của Chủ tịch UBND huyện - Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 của huyện.

**8.** Các cơ quan, đơn vị là thành viên Trung Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 của huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn phụ trách, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Trung tâm Chỉ huy kịp thời.

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Chủ tịch UBND huyện – Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 của huyện đến các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- T.Tr Huyện ủy;
- T.Tr HĐND huyện;
- T.Tr UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VP.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Hoàng Văn Phương**